

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiporn@uobkayhian.co.th

ORI – เผลยออกมา ก็ลอกตามไป

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... ได้เคยกล่าวไว้บ่อยๆแล้วว่า บางครั้ง เราแค่ตามๆ ที่เขาเผลย หรือ ว่ากันตามที่ทิศทางบอกว่าจะไป ซึ่งก็จะไม่ปดหัวอะไรมากมายนัก แต่หากว่าใครที่ชอบความท้าทาย และอยากลองความคิดของตัวเอง ก็ต้องอย่างที่กล่าวแหละ ทำนายล่วงหน้าว่าจะออกทางไหน หรือจะเป็นไปอย่างไรในวันหน้า... ถ้าหากทายถูก หรือ ยิ่งถ้าแม่นยำด้วยแล้วนั้น รับรองได้เลยครับ ดั่งเบรียง แฟนคลับมีเต็มจอเต็มเพจแน่นอน แต่เรื่องในตลาด หรือ หุ้นนั้น ไม่มีใครถูกได้เสมอไปทุกครั้ง แล้วก็อาจจะไม่มีใครที่จะแม่นยำได้เป๊ะๆ (มีก็น้อยคน และไม่ชอบเปิดเผย)... จากความเดิมครั้งที่แล้ว ที่บอกว่า เห็นแค่สูงกว่าระดับ 1455 ก็เพียงพอที่จะยืนยันได้แล้วว่า ในระยะกลางๆ ขึ้นไป เรากำลังจะเข้าสู่ขาขึ้นอย่างเต็มตัว หรือที่ระดับ 969 ในช่วงไตรมาสแรกของปี มันคือจุดต่ำสุดไปแล้วนั้นแหละครับ... มารอบนี้ ขึ้นไปแตะถึงระดับ 1500 ได้ ถามว่า มันใจได้เลยจริงๆ ใช่หรือไม่ว่า ครบคลื่นครบขาไปเรียบร้อยแล้ว และยังดูอาการตลาดหรือการแกว่งตัวของ SET Index นั้น แม้ว่าจะมีหม้อออกมาบ้าง แต่เหมือนแรงที่ต่อสู้กัน กระทั่งยังแกร่งกว่าแปลว่าตลาดเป็นกระตังจริง ๆ แล้ว ใช่หรือไม่... ก็จากทั้งหมดที่เคยๆ กล่าวมา ก็ใช่และครับ ไม่มีอะไรที่น่าจะต้องเปลี่ยนคำตอบ เพราะเขาเผลยออกมาหมดแล้ว ถ้าเราจะเลือกทางอื่น ก็อาจจะกลายเป็นเลือกคำตอบที่ผิดไปจากเผลย... แต่ที่นี้ เคยมีคำกล่าว หรือ นิทานห้อยคำที่ว่า“เผลยผิด” ซึ่งนานๆ จะผิดสักครั้งหนึ่งแหละก็ต้องมาตามดูกันว่า การขึ้นจาก 969 จนถึง 1500 รอบนี้นั้น ยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่า

ดูตามเกม... จริงๆ แล้ว ถ้าเป็นไปได้ ต้องว่ากันที่หน้างาน หรือในช่วงโมงซื้อขายกันดีกว่า อย่างวันวาน การผ่านพื้นที่ 8.10-8.15 ขึ้นมาได้ ก็ต้องตามน้ำ... แต่ถ้าจะว่ากันวันนี้ ก็นั่นแหละ ดูหน้างาน

แนวรับ : ... 8.35-8.15 หรือ ยืน 8.40 ได้ ก็ยังนำตาม

เป้าหมาย : ... 9.50-9.60 แนวต้านรอบสั้น (แล้วดูอีกที)

Price Chart...(ORI)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ORI... มีรูปแบบ Price Pattern ที่ดูดีจากการผ่านระดับ 8.15 ขึ้นมาได้ ดังนั้น หากจะไม่ต่อก็ต้องไม่เห็นการลงมาเล่นต่ำกว่า 8.15 จะดูดีที่สุดในวันนี้ เส้นแกว่งตัวเหนือ 8.40 ได้ตลอด ก็จะยิ่งดูดีแล้วการไปที่เป้า 9.5-9.6 นั้น ก็จะเป็นไปได้มากขึ้น บางท่านเห็น RSI ระดับ 70 ขึ้นไป อาจจะกลัวๆ และที่เหนือเมฆเอามาให้ดูนั้น ก็แค่ให้รู้ไว้ ถ้ารูปแบบ MA. ที่เป็น Bullish Pattern แล้วนั้น บางครั้ง Overbought ยิ่งงก็จะไม่ลงมาเลยก็ได้... หรือดีไม่ได้ ว่ากันตามเป้าหมายของ MA. แล้วนั้น ระยะกลางๆ ขึ้นไป อาจจะมองได้ถึงระดับ 14.0 กันเลยทีเดียว... นั่นนะสิ มีอะไรจะทำใ้ราคาไปได้... อันนี้ สายเทคนิค เขาจะไม่เอามาคิดนะ